

# แพทย์เตือนวัยรุ่นติดเอ็มพี3 โอกาสเสี่ยง'หูหนวก-หูตึง'สูง

แนะเก็บภาษีกลุ่มสินค้าเอ็มพี3 เข้ากองทุนฟื้นฟูคนพิการ

แพทย์ห่วงเด็กและวัยรุ่นฟังเอ็มพี 3 ติดต่อกันเป็นเวลานาน เสี่ยงหูอื้อ หูหนวก แนะรัฐนำภาษีสินค้าที่ก่อให้เกิดความพิการมาปรับตัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ

น.พ.วิชัย โชควิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบกลุ่มผู้พิการทางหูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จากเดิมมักเกิดจากหูอักเสบเรื้อรัง และประสาทหูเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมาจากพฤติกรรมกรฟังเพลงจากเครื่องเอ็มพี 3 เป็นเวลานาน ทำให้การรับรู้ของประสาทหูด้อยลง

อย่างไรก็ตาม มาตรการรองรับและช่วยเหลือคนพิการ กลับสวนทางกับจำนวนคนพิการที่เพิ่มขึ้น ส่วนตัวเลขผู้มีภาวะหูอื้อ หูหนวก หูตึงจากการฟังเอ็มพี 3 เป็นเวลานานนั้น ยังไม่มีการสำรวจที่ชัดเจน แต่พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น โดยการฟังเสียงดังตั้งแต่ 80 เดซิเบลขึ้นไป มีความเสี่ยงทำให้หูอื้อ หูหนวกได้

"เสียงดังแค่เราฟังแล้วรำคาญก็ทำ

อันตรายต่อหูแล้วไม่ควรมองเอ็มพี 3 ติดต่อกันนานๆ หรือเปิดเสียงดังเกินไป ยิ่งคนที่ชอบเพลงร็อคส่วนใหญ่มักฟังเสียงดังยิ่งเพิ่มความเสียง" น.พ.วิชัยกล่าว พร้อมกับเสนอให้รัฐอาจนำภาษีสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดความพิการได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ ฯลฯ มาฟื้นฟูผู้พิการ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีระบุอยู่แล้วตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

พ.ญ.วัชรา รวีไพบุลย์ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทยกล่าวว่า เรื่องจัดเก็บภาษีจากสินค้าที่ก่อให้เกิดความพิการนั้น เป็นเรื่องที่เสนอขึ้นภายหลังจากที่ดูข้อมูลในต่างประเทศในการจัดระบบให้กับผู้พิการ ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งมาจากเงินสนับสนุนจากรัฐ และเงินที่มาจากภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดพิการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ที่นำมาใช้ใน พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ

ดังนั้น ในกรณีที่เกิดความพิการด้านการได้ยินเสียง ก็น่าจะมีการจัดเก็บภาษีในกลุ่มสินค้าเหล่านี้ โดยเฉพาะเครื่องเล่นเอ็มพี

3 เพราะแม้ว่าขณะนี้ จะยังไม่มีการสำรวจตัวเลขผู้มีปัญหาการได้ยินจากเครื่องเล่นเหล่านี้ที่ชัดเจน แต่เราไม่รู้ว่าในอีก 20 ปีจากนี้ คนในวัยทำงาน วัยรุ่นจะสูญเสียการได้ยินหรือไม่ แต่เชื่อว่าจะมีแนวโน้มมากขึ้น ต่างจากในอดีตที่สูญเสียการได้ยินจะเกิดจากโรคน้ำหนวกเรื้อรัง หรือพิการแต่กำเนิด

พ.ญ.วัชรา กล่าวว่า ในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น ตามกฎหมายเดิมภาครัฐจะให้งบ 30 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ 2 ปี และต่อมาเพิ่มเป็น 20-25 ล้านบาทต่อปี แต่หลังจากรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งเห็นความสำคัญของผู้พิการ จึงเพิ่มเป็น 60 ล้านบาทต่อปี แต่ยังไม่เพียงพอ โดยกองทุนนี้จึงต้องได้รับเงินสนับสนุนจากส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จ่ายเงินสมทบเป็นอัตราส่วน 60% ของเงินกองทุน ทำให้มีเงินกองทุนอยู่ที่ 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินสมทบของภาคธุรกิจนั้น เป็นการจ่ายทดแทนที่ไม่รับผู้พิการเข้าทำงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อนโยบายการฟื้นฟูศักยภาพผู้พิการ เพื่อให้สามารถทำงานได้ ดังนั้น หากได้งบประมาณสนับสนุนจากที่อื่นแทนจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า